

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5745 - THỨ TƯ NGÀY 13/1/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Khen thưởng 17 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 diễn ra vào ngày 11/1.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo và đội ngũ công chức ngành thuế, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 9.425,7 tỷ đồng, đạt

101% dự toán địa phương và bằng 109% so năm 2019. Trong đó, thu thuế, phí 5.523,1 tỷ đồng, đạt 92% dự toán địa phương và bằng 105% so cùng kỳ. Số thu từ thuế, phí chưa đạt dự toán do ảnh hưởng của hạn hán đến sớm và kéo dài, cùng với sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 và tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nhưng đã tăng 327 tỷ đồng so với dự kiến thu năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh và đã đạt được kết quả tích cực so với bình quân chung cả nước...

XEM TIẾP TRANG 2

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp tặng cờ thi đua cho Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm.



NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Khi thắng không kiêu,
khi lui không nản!
Các anh em quyết kháng
chiến cho đến thắng lợi”

BÀI "GỬI CÁC CHIẾN SĨ VỆ QUỐC ĐOÀN,
TỰ VỆ VÀ DÂN QUÂN TOÀN QUỐC",
ĐƯỢC VIẾT VÀO THÁNG 1 NĂM 1947

Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân

Một trong những nội dung đầu tiên trong chủ đề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định công tác xây dựng Đảng đã “được đặc biệt chú trọng. Kiên định những nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng”.

TRANG 2

Đà Lạt hoàn thành “mục tiêu kép” 2020



Đà Lạt vinh dự được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm 2015 - 2020.

TRANG 5

Tuổi trẻ Lâm Đồng với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc



Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tình nhà trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã và đang đồng hành với lực lượng công an, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới bằng nhiều hình thức, nội dung hoạt động phong phú.

TRANG 6

Hơn 20 năm gắn bó nghề trồng hoa Đà Lạt



TRANG 3

Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

TRANG 4

KINH TẾ

Lâm Đồng có 5/7 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch

TRANG 3

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Đam Rông sau 5 năm nhìn lại

TRANG 7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân

Một trong 5 bài học kinh nghiệm được rút ra thì bài học đầu tiên là bài học về xây dựng Đảng: "... Chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng". Như vậy, một trong những nội dung quan trọng sẽ được Đại hội XIII của Đảng bàn bạc, thảo luận, xem xét quyết định là tiếp tục khẳng định, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh các phong trào yêu nước theo các khuynh hướng, đường lối khác nhau đi vào ngõ cụt. Kể từ khi ra đời, Đảng luôn xác định mục đích phấn đấu của mình là vì hạnh phúc của Nhân dân. Những lớp đảng viên đầu tiên của Đảng đã chấp nhận vào tù, ra khám, hiên ngang ra pháp trường vì lý tưởng cao đẹp theo đuổi. Kể từ khi ra đời, đảng đã hòa mình vào các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành độc lập. Trong 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, lớp lớp những đảng viên trung kiên của Đảng đã không tiếc cả thân mình vì đất nước. Sau những vấp vấp trong hòa bình, Đảng đã một lần nữa thể hiện bản lĩnh chính trị, khẳng định bản lĩnh và vai trò lãnh đạo của mình khi nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, nhất là khi hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng trong phong ba bão táp bởi Đảng biết dựa vào Nhân dân, biết khơi dậy sức mạnh vĩ đại của Nhân dân.

Những thành tựu vĩ đại của đất nước và dân tộc sau 35 năm đổi mới là một minh chứng hùng hồn, một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định tính đúng đắn của một tổ chức chính trị với những cam kết vì Nhân dân. Nhìn lại lịch sử 91 năm với XII nhiệm kỳ Đại hội đã qua, có thể nhận thấy - dù còn những vấn đề cần giải quyết - song Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; xứng đáng với trọng trách lãnh đạo mà Nhân dân giao phó. Trong suốt 91 năm gần bó, đồng hành cùng dân tộc, nhất là trong những khúc quanh co của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức sâu sắc vị thế của Đảng cầm

Một trong những nội dung đầu tiên trong chủ đề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định công tác xây dựng Đảng đã "được đặc biệt chú trọng. Kiên định những nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng".

quyền duy nhất. Vì vậy, Đảng đã đề ra những quyết sách phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đã lãnh đạo Nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Mỗi đảng viên của Đảng đã luôn thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân".

2. Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình; các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Là một chính đảng duy nhất được hiến pháp hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vậy nên, tất cả những thành tựu hay bất cập của xã hội chắc chắn đều có nguyên nhân quyết định từ sự lãnh đạo của Đảng. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nhưng Đảng không phải Nhà nước, Đảng không thể có quyền lực của cơ quan Nhà nước. Thước đo của lòng dân với Đảng phải ở việc Đảng ban hành các chủ trương, lãnh đạo để Nhà nước cụ thể hóa chủ trương ấy và thực hiện mang lại lợi ích chính đáng cho đại bộ phận Nhân dân.

Những thành quả mà đất nước và dân tộc đạt được là vô cùng to lớn, nhất là những thành quả sau 35 năm đổi mới đất nước, thành quả trong chống dịch COVID-19, trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của Nhân dân và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, đất nước và xã hội vẫn còn đó muôn vàn những khó khăn, bất cập cần

giải quyết. Đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có nhiều người giữ các cương vị cao trong hệ thống chính trị. Tình trạng phân hóa xã hội, sự cách biệt giàu nghèo ngày càng khốc liệt, đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền vẫn đang hàng ngày, hàng giờ gặm nhấm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng khi đi vào cuộc sống đã chưa tạo được hiệu ứng xã hội, cá biệt có những nội dung khi cụ thể hóa, triển khai đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người dân v.v... Nếu tất cả những bất cập, hạn chế nêu trên không được nhanh chóng khắc phục sẽ tiếp tục làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

3. Chúng ta không thể phủ nhận rằng hiện nay có những bất cập của xã hội, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến vị trí, vai trò và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng đã bị các thế lực thù địch thổi phồng một cách có dụng ý nhằm mục đích xuyên tạc và chống phá. Thế nhưng, rõ ràng ngay trong lúc này, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, mỗi đại biểu tham dự đại hội cho tới những đảng viên chân chính của Đảng cần mang trong mình một tinh thần đổi mới của Đại hội VI để thẳng thắn nhìn nhận và quyết tâm khắc phục những bất cập, hạn chế.

Để tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo, đặc biệt là khẳng định vị thế cầm quyền của Đảng trong bối cảnh thế giới biến động khó lường như giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết rất cần bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Để củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Đảng để giành được sự ủng hộ của Nhân dân, Đảng phải không ngừng tự chỉnh đốn và đổi mới mình. Đảng kiên định với những vấn đề có tính nguyên tắc nhưng không bảo thủ. Cần bổ sung, phát triển những giá trị, các trào lưu mới của thế giới vào hệ tư tưởng, đường lối của Đảng để đi cùng thế giới

văn minh, tiến bộ. Đảng khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, song cần vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, nhất là điều kiện cụ thể của Việt Nam. Cần có các nghiên cứu đồng bộ để chỉ ra những giá trị nào còn vững bền, những giá trị nào cần phải chỉnh sửa, bổ sung, phát triển và những giá trị nào đã bị lịch sử vượt qua. Là tổ chức chính trị chịu trách nhiệm mọi mặt của đất nước và xã hội, Đảng phải là tổ chức quy tụ được những người thật sự tài năng, trí tuệ và bản lĩnh. Chỉ có những con người ấy trong tổ chức mới có thể đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của Nhân dân. Đảng không chỉ đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, lãnh đạo cụ thể hóa, giám sát việc thực hiện mà mỗi đảng viên của Đảng, nhất là những người giữ cương vị cao phải gương mẫu để người dân có thể nhìn vào đó mà gửi gắm, tin tưởng.

Quyền lực càng cao thì tha hóa càng nhiều, quyền lực tuyệt đối thì sẽ rất dễ tới tha hóa tuyệt đối. Ngoài việc ban hành các quy định kiểm soát quyền lực, Đảng cần chống triệt để những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cơ hội chủ nghĩa, kiêu ngạo cộng sản. Sinh thời, Lenin đã cảnh báo nghiêm khắc biểu hiện của kiêu ngạo cộng sản và cảnh báo các nguy cơ: sai lầm về đường lối, quan liêu, xa rời quần chúng và kiêu ngạo cộng sản khi Đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý nguy cơ tha hóa, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, kéo bè kết cánh, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu cần phải chiến thắng ba thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu; nếu không sẽ làm đổ vỡ cả sự nghiệp của một đảng cầm quyền. Đường lối, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng về vấn đề này trong nhiệm kỳ Đại hội XII liệu có còn được tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII hay không? Đó là câu hỏi, là trần trụi của không ít cán bộ, đảng viên chân chính của Đảng khi Đại hội XIII đang sắp diễn ra...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". Để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng cần tiếp tục hành động, hành động và hành động để xứng đáng với kỳ vọng và mong mỏi của Nhân dân.

VŨ TRUNG KIÊN

Khen thưởng 17 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

TIẾP TRANG 1

... Thu từ đất, nhà 1.970,1 tỷ đồng, đạt 152% dự toán địa phương, bằng 129% so cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 1.750,2 tỷ đồng, đạt 190% dự toán địa phương, bằng 144% so cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 1.290,5 tỷ đồng, đạt 112% dự toán địa phương, bằng 119% so cùng kỳ; tài chính thu 252,7 tỷ đồng, đạt 95% dự toán địa phương, bằng 112% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 237,3 tỷ đồng, đạt 53% dự toán địa phương, bằng 62% so cùng kỳ; có 6/6 chi cục thuế (12/12 địa phương) thu đạt và vượt dự toán năm 2020; 5/6 chi cục thuế (11/12 địa phương) thu tăng so năm 2019.

Đạt được kết quả trên trong một năm vô cùng khó khăn là do ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị tác động bởi dịch COVID-19; ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã tích cực phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngành thuế đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 16 giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch thu thuế năm 2021 được UBND tỉnh giao là: Tổng thu ngân sách 9.300 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 9.020 tỷ đồng, thu thuế, phí 5.540 tỷ đồng,

thu từ đất, nhà 1.800 tỷ đồng...

Tại hội nghị, nhiều địa phương, sở, ngành có tham luận về những khó khăn trong công tác phối hợp thu thuế và giải pháp thực hiện thu hiệu quả, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế, công tác chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh bất động sản, trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn...

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của ngành thuế, góp phần xây dựng Lâm Đồng giàu mạnh, bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở: Thu ngân sách đạt và vượt, nhưng nguồn thu chưa ổn, vẫn thất thu ở một số địa bàn và lĩnh vực; thu về khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu chưa kiểm soát hết; chưa tính được phần thu chuyển đổi cổ phần, chuyển nhượng dự án; nợ đọng thuế, chẳng hạn nợ tiền thuế đất năm

2020 là 394 tỷ đồng, bằng 4,2% tổng thu ngân sách nhà nước là chưa cao, nhưng tính ra là làm được 20 trường học kiên cố...

Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, năm 2021, trong trạng thái bình thường mới, thu ngân sách nhà nước được giao chưa bằng số thu thực tế của năm 2020, nhưng yêu cầu phải vượt 10 - 12%, có nghĩa là tổng thu cuối năm phải đạt từ 10 ngàn tỷ đồng trở lên. Do đó, cần tập trung vào các địa bàn xung yếu, thu đúng, thu đủ chính là để tạo công bằng; cắt bỏ những thủ tục rườm rà để tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đồng thời, cử cán bộ thuế trực tại bộ phận một cửa để hỗ trợ người nộp thuế.

Hội nghị cũng tổ chức trao cờ và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể thuộc Cục Thuế và 8 doanh nghiệp của tỉnh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

LÊ HOA

Hơn 20 năm gắn bó nghề trồng hoa Đà Lạt

Phường 8, trước nay được biết đến là “vựa” hoa cúc nổi tiếng. Song, hơn 20 năm qua, một hộ dân lặng lẽ dành tâm huyết cho hoa hồng “Sứ giả của tình yêu” bằng cả cuộc đời. Đó là hộ gia đình anh Nguyễn Đắc Hoài (sinh 1968, nhà số 428 - Nguyễn Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt)...

Rẽ ngang - làm nông dân

Dù xuất thân từ một gia đình công chức (cha là thầy giáo nghỉ hưu); bản thân đã làm công nhân tại Công ty Xây dựng 2 - Lâm Đồng (cũ), nay là Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng Lâm Đồng) hơn 11 năm; bất ngờ, anh Nguyễn Đắc Hoài xin nghỉ việc về nhà làm vườn. Anh cười hiền: “Số tui hình như chỉ làm nông dân...”.

Sau khi cưới vợ (năm 1996) và được gia đình vợ cho 1.000 m² đất tại Phường 7 - Đà Lạt, hai vợ chồng anh Hoài vừa ở, vừa đầu tư sản xuất lập nghiệp. Ban đầu, vợ chồng anh trồng rau các loại; sau đó chuyển sang trồng hoa cúc như đa số các hộ dân trong vùng. Những năm đó, giá hoa cúc khá ổn định, cho thu nhập khá...

Vài năm sau, anh Hoài chuyển gia đình về sinh sống với cha mẹ ruột (tại 428 - Nguyễn Tử Lực, Phường 8) và được gia đình nội giao 1.300 m² đất để vợ chồng anh canh tác. Trên diện tích này, vợ chồng anh Hoài đầu tư vốn xây dựng nhà kính, lắp đặt hệ thống tưới tự động công nghệ cao và tiếp tục trồng hoa cúc các loại, rồi chuyển sang trồng dâu tây với mong muốn nâng cao thu nhập cho gia đình. Song, dâu tây rất khó trồng, tốn nhiều công chăm sóc, lời lãi chẳng được bao...

Anh Hoài cho biết, giữa năm 2000, trong lúc sản xuất dâu tây khó khăn, có ông chủ bên vợ trồng và kinh doanh hoa hồng cho thu nhập cao, anh đã tìm đến nghiên cứu, học hỏi và quyết định chuyển dần sang trồng hoa hồng (từ 1,3 sào đất tại Phường 8, rồi chuyển luôn 1 sào đất tại Phường 7 trồng loại hoa này). Ban đầu, mọi thứ chưa quen, nên toàn bộ giống hoa hồng anh Hoài nhờ ông anh vợ mua nguồn gốc của Hà Lan mang về. Kỹ thuật chiết ghép, trồng, chăm sóc, nhất là chế



Anh Nguyễn Đắc Hoài thu hoạch hoa hồng trong vườn nhà mình.

độ phân bón, trừ sâu, “đầu ra” của sản phẩm... đều nhờ người thân tư vấn, “giúp sức”.

Theo anh Hoài, để có một gốc hoa hồng cho bông chất lượng, phải đi từ khâu tìm mua thân hoa hồng đại, giâm trong thời gian 4 tháng (khi thân cây sống), mới ghép giống hồng ngoại trên thân hồng đại, chăm sóc khoảng 1 năm thì bắt đầu cho hoa. Nếu chăm sóc tốt, chu kỳ cho hoa mỗi gốc hoa hồng ghép từ 5 - 10 năm, hoặc dài hơn... Khâu khó nhất trong sản xuất hoa hồng là diệt trừ các loài sâu gây bệnh; trong đó bọ trĩ gây vàng lá, nấm lá, lại kháng thuốc cao nên rất khó diệt trừ...

Với đức tính cần cù, chịu khó của người nông dân, anh Hoài vừa làm vừa tự học hỏi kinh nghiệm các nhà vườn, những lão nông đi trước để đúc rút cho mình kiến thức trong sản xuất loại hoa quý phái, quỳn rũ và cũng khá “khó tính” này...

“Thương hiệu hoa hồng Phường 8”

Hiện nay, tại Phường 8 - Đà Lạt đã có vài hộ trồng hoa hồng; song, về “thâm niên” và quy mô, thì gia đình anh Nguyễn Đắc Hoài là hộ sản xuất hoa hồng lớn nhất và đã làm nên “Thương hiệu hoa hồng

Phường 8” giữa “vựa” hoa cúc bạt ngàn!

Bởi, ngoài 2.300 m² đất chuyên trồng hoa hồng trong nhà kính, vợ chồng anh Hoài còn thuê 3.000 m² đất của người dân tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) để trồng hoa hồng hơn 10 năm qua, đem lại nguồn thu nhập khá cao. Về diện tích, sản lượng hoa hồng, gia đình anh Hoài chiếm cao nhất trong vùng. (Tuy nhiên, đến nay do thiếu người chăm sóc, vợ chồng anh đã trả diện tích đất thuê, chỉ tập trung canh tác trên 2,3 sào đất tại Phường 7 và Phường 8 của gia đình).

Bước vào khu vườn rộng 1.300 m² tại số 428 - Nguyễn Tử Lực (nơi vợ chồng anh Hoài ở và sản xuất), tôi mê mẩn trước những đóa hoa hồng giống ngoại chum chím, khoe sắc rực rỡ, rất đẹp, kiêu sa và quỳn rũ lạ lùng. Trong vườn hoa hồng có đủ các màu sắc: Nhung, đỏ, cam, vàng, xanh, kem, trắng, son môi, bêbê... Chủ nhân giải thích, trong mỗi màu còn có rất nhiều chủng loại khác nhau; ví như hoa hồng màu đỏ, hay màu vàng có nhiều chủng loại; trong đó hoa hồng màu kem, màu nhung được khách hàng ưa chuộng nhất và thường có giá cao nhất.

Đề ổn định “đầu ra” cho sản

phẩm, anh Hoài đã liên kết với 3 đầu mối tiêu thụ thường xuyên hoa hồng của anh tại TP HCM. (Chợ hoa Hồ Thị Kỳ - Quận 10 và 2 shop hoa chuyên tiêu thụ hoa tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Giá cả bán - mua theo hợp đồng và theo từng thời vụ.

Trao đổi về cách thu hoạch hoa, chủ nhân chia sẻ “bí kíp”, không để người mua hoa trực tiếp vào vườn cắt hoa, công việc này do vợ chồng anh đảm trách. Anh Hoài giải thích: “Nếu người mua tự cắt hoa, người ta sẽ làm ảnh hưởng đến các thân và cành, sẽ làm giảm sút chất lượng hoa của lứa sau. Mình phải quản lý chặt chẽ khâu này thì hoa mới đảm bảo lâu dài được”.

Cứ 2 ngày, anh Hoài cắt hoa một lần; trung bình mỗi đợt thu hoạch khoảng 2.000 bông/sào. Nếu tính tổng diện tích 2,3 sào sản xuất hoa, vợ chồng anh Hoài thu về khoảng 70.000.000 đồng/tháng; trung bình mỗi năm, vợ chồng ông chủ sản xuất hoa hồng này tích lũy trên dưới 800 triệu đồng. Đặc biệt, vào các dịp lễ hay Tết Nguyên đán, giá hoa hồng thường khá cao, vợ chồng anh Hoài còn thu nhập cao hơn...

Nhờ đó, nhiều năm qua, đời sống của gia đình lão nông ở tuổi ngũ tuần này rất khá giả, có đủ điều kiện cho các con ăn học, thành đạt và tiếp tục làm giàu với thương hiệu hoa hồng Đà Lạt.

Mỗi ngày, toàn bộ công việc: bón phân, tưới nước, xịt thuốc, chăm sóc, thu hoạch hoa (tại 2 khu vườn chuyên canh hoa hồng ngoại nhập), do hai vợ chồng anh Hoài quản lý; vào những vụ làm đất, bón phân hay làm cỏ, anh thuê thêm người lao động phụ giúp và trả công, góp phần giải quyết việc lao cho người dân địa phương. Đồng thời, anh Nguyễn Đắc Hoài còn tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư như: Làm Tổ đội trưởng DQTV Phường (đã 7 năm qua), kiêm Tổ phó Tổ dân phố Cách Mạng Tháng Tám...

Đầu năm 2020, hộ sản xuất hoa hồng Nguyễn Đắc Hoài được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Với “thương hiệu” này, việc sản xuất, kinh doanh của gia đình nông dân Nguyễn Đắc Hoài sẽ rất thuận lợi, vừa làm giàu kinh tế gia đình, vừa góp phần làm đẹp cho “Thành phố ngàn hoa - Đà Lạt”!...

THANH DƯƠNG HỒNG

Gần 21 tỷ đồng đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thống kê trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai gần 21 tỷ đồng các nguồn vốn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 1 tỷ đồng, hơn 1.900 hộ dân được thụ hưởng.

Cụ thể, bao gồm hơn 1.400 hộ nghèo trên địa bàn Lâm Đồng được hỗ trợ gần 8,5 tỷ đồng thuộc Chương trình 135 và gần 8,2 tỷ đồng Chương trình 30a cùng với nguồn vốn đối ứng để mua vật tư nông nghiệp, thiết bị máy móc sản xuất, nhân rộng mô hình chăn nuôi bò, chăn nuôi tằm, trồng bưởi da xanh, chuối Laba...

Còn lại gần 4,3 tỷ đồng nguồn vốn triển khai cho hơn 500 hộ nghèo để đầu tư sản xuất theo mô hình trồng mắc ca, chăn nuôi bò, gà... **VŨ VĂN**

Cát Tiên: Hơn 8.000 ha sản xuất lúa chất lượng cao

Những năm qua, huyện Cát Tiên chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa đối với một số loại cây trồng chủ lực như lúa chất lượng cao, cây diệp hạ châu, các loại cây ăn quả...

Cát Tiên hiện có tổng diện tích lúa là 9.042 ha, sản lượng đạt 57.978,4 tấn. Trong đó, có 7.460 ha sản xuất lúa chất lượng cao, 215 ha sản xuất lúa hữu cơ và 593 ha sản xuất các giống lúa mới phục vụ sản xuất trong toàn huyện. Ngành Nông nghiệp huyện cũng đã hướng dẫn nông dân các xã, thị trấn thực hiện tái canh 264,5 ha cây điều ghép cao sản và cải tạo, trồng mới 162,5 ha các loại cây trồng có giá trị cao trên đất vườn tạp; tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Ladophar sản xuất, cung ứng cây diệp hạ châu tiêu chuẩn VietGAP... **T.HỒNG**

Đức Trọng: Hơn 5.000 hộ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Năm 2020, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng đã gieo trồng tổng diện tích 52.859 ha cây trồng các loại, đạt 99,8% kế hoạch.

Đặc biệt, với thành tựu đạt huyện nông thôn mới đã tạo xu hướng sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, công nghệ hữu cơ, công nghệ thông minh ở Đức Trọng phát triển khá mạnh. Đến nay, toàn huyện có 9.701 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 650 ha sản xuất theo hướng VietGAP... giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 250 triệu đồng/ha/năm.

Toàn huyện Đức Trọng có 50 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác liên doanh liên kết gắn với chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả; trên địa bàn huyện có 5.426 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chiếm 18,6%/tổng số hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn huyện. Các hình thức liên kết này giúp “đầu ra” nông sản ổn định, mang lại thu nhập cao cho nông dân Đức Trọng... **T.D.H**

Lâm Đồng có 5/7 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch

Kết thúc năm 2020, Lâm Đồng có 2/7 chỉ tiêu kinh tế đạt kế hoạch đề ra là cơ cấu kinh tế và tổng thu ngân sách nhà nước; 5 chỉ tiêu còn lại, gồm: tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư xã hội, số lượng khách du lịch không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá SS 2010) tăng 2,01% (kế hoạch (KH) 8,5 - 9%); trong đó: khu vực nông lâm thủy tăng

4,38% (KH 5 - 5,2%), khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 1,86% (KH 11,2 - 11,5%), khu vực dịch vụ giảm 0,98% (KH 10,1 - 10,5%). GRDP bình quân đầu người 62,9 triệu đồng (KH 73 - 75 triệu đồng). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 31,3% GRDP (25.795 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất khẩu 708,5 triệu USD (KH 800 triệu USD), đạt 88,6% kế hoạch. Khách du lịch đạt 4 triệu lượt khách (KH 7,8 triệu khách), bằng 51% kế hoạch; trong đó: khách quốc tế 120 ngàn lượt

khách (KH 580 ngàn lượt khách); khách qua đăng ký lưu trú 3.650 ngàn lượt người (KH 5.300 ngàn lượt), đạt 68,9% kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế: ngành nông lâm thủy chiếm 40,35% (KH 43,1 - 43,2%), ngành công nghiệp xây dựng chiếm 19,15% (KH 18,1 - 18,2%), ngành dịch vụ chiếm 40,5% (KH 38,6 - 38,8%). Tổng thu NSNN trên địa bàn tính đến hết ngày 31/12/2020, đạt 9.425,7 tỷ đồng, đạt 101% dự toán địa phương và bằng 109% so năm 2019. **PHẠM LÊ**

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2020

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo ngành Nội chính tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy tham dự.



Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nổi bật là đã nhanh chóng khắc phục khó khăn trong những ngày đầu mới tái lập; tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố, kiện toàn. Phương pháp, lề lối làm việc không ngừng được cải tiến. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Ngành Nội chính Đảng đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo nhiều chủ trương lớn, chính sách, văn bản pháp

luật quan trọng, từng bước hoàn thiện thể chế về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban Nội chính Trung ương đã tập trung xây dựng, hoàn thành 9 đề án lớn và phối hợp xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng khác. Trong năm 2020, đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng và các bộ, ngành, cơ quan chức năng, chỉ đạo xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 20 vụ án với 115 bị cáo, xét xử phúc thẩm 1.384 bị cáo với những

mức án nghiêm khắc... Ban Nội chính các địa phương đã tham mưu, đề xuất đưa 408 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện tình ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 237 vụ việc, vụ án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung trọng tâm về: Những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc

nâng cao hiệu quả công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; vấn đề an ninh biên giới, tham nhũng vặt...

Năm 2021, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành 2 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy tham mưu xử lý dứt điểm và có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các lĩnh vực, dự án lớn, nguy cơ tiêu cực cao; chủ động, nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, không để các thế lực, phần tử chống phá lợi dụng và gây rối...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của ngành Nội chính Đảng trong thời gian qua, góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác

xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, nhất là những nội dung được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện các quy định của Nhà nước nhằm kiểm soát quyền lực; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn. Trước mắt, cần xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng đã khởi tố; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đề tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng...

NGUYỄN NGHĨA

Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác, đổi mới hình thức triển khai học tập, thực hiện thì nơi đó đạt kết quả tích cực và đi vào thực chất.

Để đạt kết quả thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp ban hành trên 10 văn bản để triển khai việc thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể cách làm cho cơ sở để đảm bảo Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi sâu vào đời sống của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi người... Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi các cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình, nhờ đó, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, trực quan, lưu động, tổ chức hội thi, hội thảo... để nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó chú trọng tuyên truyền về những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố

Trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp ủy đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các cấp, các ngành đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những cách làm hay, mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Với phương châm: "Nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều", việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đáng chú ý, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố và trang thông tin điện tử, bản tin, đặc san của các ban, ngành, đoàn thể... đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và đăng tải tin, bài về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang lại hiệu quả thiết thực; tiếp tục tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.

Thứ ba, một trong những yếu tố giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt được kết quả và mục tiêu đề ra là các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong

Qua gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã có 284 tập thể, 578 cá nhân được biểu dương khen thưởng ở cấp huyện và cấp tỉnh, 2 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020)... tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy. Qua đó, đã tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, xây dựng sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm

vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện "nói đi đôi với làm". Đây là yếu tố mang tính quyết định để tạo ra phong trào và đảm bảo sự thành công trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm và hạn chế thiếu sót, đăng ký cam kết với chi bộ, cơ quan đơn vị về khắc phục, phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", hằng tháng được đánh giá trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

Các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt về đạo đức, lối sống, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, chủ động đối thoại với Nhân dân và cấp dưới, không để xảy ra điểm nóng hoặc những vấn đề bức

xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ... tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Thứ năm, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa các cấp, các ngành và xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến mà Người thường gọi là gương "người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước. Bác nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc trên tất cả các khâu, từ phát hiện đến xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước...

Hì vọng, với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, sẽ là cơ sở, nền tảng để trong những năm tiếp theo công tác triển khai học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HỒNG VINH

Đà Lạt hoàn thành “mục tiêu kép” 2020

Năm 2020, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công tác chỉ đạo tập trung, điều hành linh hoạt và kịp thời của UBND thành phố cũng như các giải pháp phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị đã được triển khai quyết liệt; thành phố Đà Lạt đạt mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế”.

Trước hết phải kể tới đó là công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố và đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện dịch bệnh nhưng kinh tế thành phố vẫn tiếp tục mức tăng trưởng dương đạt 4,29%, thu ngân sách nhà nước đạt 101% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 127% so với cùng kỳ, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt kết quả hết sức tích cực, ước đến 31/1/2021 đạt 99,8%. Hạ tầng đô thị của thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư đã có tác động tích cực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục thu hút các thành phần kinh tế quan tâm đầu tư.

Công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo quyết liệt, số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chiếu sáng công cộng, duy tu bảo dưỡng hạ tầng đô thị, chăm sóc phát triển cây xanh, cấp thoát nước được quan tâm thực hiện thường xuyên. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, không còn hộ nghèo, giảm hộ

Là một thành phố du lịch, một trung tâm kinh tế - xã hội trọng yếu của tỉnh, năm 2020 với nhiều khó khăn và thách thức đặt ra, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tập trung thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.



Đà Lạt vinh dự được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm 2015 - 2020.

cận nghèo. Kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là những đối tượng yếu thế. Toàn thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu, thủ tục đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cải cách hành chính của Đà Lạt được quan tâm, tạo chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,7%, tăng 0,71% so với năm 2019. Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh gắn với xây dựng “Chính quyền điện tử”. Vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh đạt những kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền thành phố.

Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19,

song với sự chỉ đạo kịp thời, tập trung, quyết liệt của UBND thành phố, sự nỗ lực của cơ quan quản lý thu nên kết quả thu ngân sách của thành phố năm 2020 đã đạt kết quả khả quan.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp ghi nhận: Thành phố Đà Lạt rất đáng biểu dương, ghi nhận vì sự quyết tâm cao và nỗ lực lớn. Tổng thu ngân sách của Đà Lạt đạt và vượt chỉ tiêu với 1.472 tỷ đồng, chiếm 101% kế hoạch, trên 50% tổng số thu của tỉnh.

Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch hợp lý trong điều kiện dịch bệnh tác động mạnh đến lĩnh vực thương mại dịch vụ; nông lâm nghiệp đạt 16,2%, công nghiệp xây dựng đạt 18,2%, du lịch dịch vụ đạt 65,5%, có 11/12 chỉ tiêu về xã hội và 2/3 chỉ tiêu về môi trường đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, năm 2020, Đà Lạt có 2

chỉ tiêu không bị tác động bởi dịch COVID-19 nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra. Đó là chỉ tiêu về tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 81,3% (KH là 82,7%) và chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng 51,2% (KH 51,5%). Lĩnh vực kinh tế, việc phát triển một số loại hình kinh tế tập thể có mặt còn hạn chế, hoạt động của một số hợp tác xã chưa thực sự bền vững. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, thực hiện các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Một số quy hoạch dân cư triển khai chậm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra. Qua đó, chính quyền phường, xã còn chậm kiểm tra, phát hiện ngay từ đầu, chưa kiên quyết xử lý, cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp còn xảy ra. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường còn xuất hiện, hệ thống cáp, viễn thông, truyền hình, Internet... không được xử lý gây mất mỹ quan đô thị...

Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố cho rằng: Với quyết tâm chính trị cao nhất, ngay từ đầu năm 2020, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020, góp phần cùng với tỉnh khẳng định sự phát triển về kinh tế so với các địa phương vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng dương.

Được biết, tính đến ngày 7/12/2020, UBND thành phố, chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 5.402 quyết định, 984 thông báo, 7.160 văn bản các loại và tổ chức hơn 710 cuộc họp, làm việc trong quá trình điều hành chỉ đạo. Phân công lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp kiểm tra thực tế để chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm và phức tạp. Đặc biệt, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ thành phố đến cơ sở đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra. Kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch với số tiền trên 15 tỷ đồng.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025, dự báo dịch bệnh COVID-19, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San đã chỉ đạo toàn thành phố tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; tập trung triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách. Quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng ứng dụng đồng bộ công nghệ sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm, chú trọng phát triển nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Phát triển du lịch chất lượng cao, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh triển khai bộ quy tắc ứng xử trong du lịch, xây dựng văn hóa du lịch, phát huy phong cách “Người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách” xây dựng Đà Lạt thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện.

NGUYỄN THU

Khám chữa răng cho trẻ em đường phố



Các y, bác sĩ thiện nguyện khám chữa răng miễn phí cho trẻ em.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt phối hợp với Nha khoa Tâm Sài Gòn vừa tổ chức khám chữa răng miễn phí và tặng quà cho 150 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại lớp học tình thương của Nhà thờ Don Bosco.

Đoàn y, bác sỹ tình nguyện đã khám, tư vấn, chữa trị các bệnh răng miệng, nhổ răng, trám răng. Ngoài ra còn hướng dẫn, giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ răng miệng cho các em học sinh. Đồng thời, đoàn thiện nguyện tặng những

món quà nhằm động viên tinh thần các em.

Được biết, đây là năm thứ 3, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt phối hợp với Nha khoa Tâm Sài Gòn tổ chức khám chữa răng miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Chương trình đã giúp cải thiện việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho các em, phần lớn là trẻ em mù sinh trên đường phố và tham gia lớp học miễn phí tại Nhà thờ Don Bosco.

AN NHIÊN

Công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 12/1/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 8038/TTr-BNN-VPĐP ngày 19/11/2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.



Cánh đồng nếp quý xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đạ Tẻh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Đạ Tẻh bắt đầu xây dựng nông thôn mới từ năm 2009. Đến nay, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, toàn huyện có

8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hiện tại, huyện đã được UBND tỉnh công nhận 3 xã là Quảng Trị, Đạ Kho, An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và đang phấn đấu xây dựng xã Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Đạ Tẻh sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

ĐÔNG ANH

Giảm 799 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021 là 26.397 người, giảm 799 người so với năm 2020.

Cụ thể, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là 26.322 người, trong đó ngành giáo dục đào tạo đồng nhất với 21.035 người; kế đến là ngành y tế với 3.825 người; ngành văn hóa thể thao có 427 người; số còn lại làm việc trong nhiều lĩnh vực khác.

Với các hội có tính chất đặc thù, số lượng người được phân bổ cho năm 2021 là 75 người.

Trong năm 2020, tỉnh đã giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trong toàn tỉnh là 27.196 người

VIẾT TRỌNG

Sơ chế, chế biến hơn 1,2 triệu tấn rau các loại

Theo ngành nông nghiệp Lâm Đồng, toàn tỉnh có 118 doanh nghiệp và 910 cơ sở sơ chế, chế biến rau, củ, quả các loại, đạt công suất hơn 1,2 triệu tấn/năm.

Cùng với đó, các loại nông sản khác trên địa bàn Lâm Đồng cũng đã được hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở mở rộng dây chuyền thiết bị sơ chế, chế biến đạt công suất đáng kể mỗi năm như: gần 300.000 tấn cà phê nhân; 10.244 tấn cà phê rang xay, cà phê bột; hơn 38.560 tấn chè...

Được biết, trong năm 2020, diện tích, sản lượng các loại nông sản đều tăng so với năm 2019. Cụ thể gồm: rau 70.050 ha (gần 2,6 triệu tấn, tăng gần 2,9%); cà phê 174.142 ha (516.907 tấn, tăng 0,2%); cây ăn quả 24.470 ha (183.264 tấn, tăng gần 3%)...

VĂN VIỆT

Tăng nhiều loại bệnh hại nhiều loại cây trồng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, trong tuần vừa qua, nhiều loại bệnh gây hại cây trồng đang gia tăng, người sản xuất cần kết hợp nhiều giải pháp phòng trừ tổng hợp mới đạt hiệu quả cao hơn.

Tính đến hết ngày 10/1, bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 101,5 ha cây lúa ở 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên, tỷ lệ gây hại từ 5 - 18%, tăng 29 ha so với tuần trước đó.

Tiếp theo, hơn 8.670 ha cà phê bị nhiễm bệnh bọ xít muỗi, rỉ sắt tại địa bàn các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm và 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, mức độ gây hại từ nhẹ đến trung bình, tăng so với tuần trước hơn 418 ha.

Ngoài ra, bệnh sâu keo mùa thu gây hại 88 ha bắp tại 2 huyện Đơn Dương và Lạc Dương với mật độ 2 - 9 con/m², trong đó có 4 ha nhiễm bệnh mức độ nặng, tăng 4 ha so với tuần trước...

VŨ VĂN

Tuổi trẻ Lâm Đồng với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn đã xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp hành động với lực lượng công an địa phương; đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân trong Ban thường vụ và đội ngũ cán bộ phong trào phụ trách ở từng địa phương, cơ sở. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhất là việc “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác” gắn với các công trình phần việc thanh niên hướng về cộng đồng, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cũng thường xuyên củng cố, kiểm tra, đánh giá và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; thường xuyên phối hợp với lực lượng công an cập nhật các tài liệu tuyên truyền mới, phù hợp để phổ biến đến đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên. Hiện toàn tỉnh có 332 báo cáo viên các cấp và gần 4 ngàn tuyên truyền viên hoạt động tại các địa phương, cơ sở, góp phần tuyên truyền định hướng, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà công tác thanh niên, cũng như các vấn đề, sự kiện xã hội nổi bật; đấu tranh, phản biện với những thông tin xuyên tạc, sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đối với thanh, thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật tại cộng đồng, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với lực lượng công an, hệ thống chính trị tại địa bàn khu dân cư rà soát, nắm chắc số lượng, phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi vươn lên trong cuộc sống; qua đó, giúp đỡ cảm hóa được 176 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tiến bộ. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn để tạo công ăn việc làm ổn định cho thanh, thiếu niên chậm tiến sau khi được cảm hóa.

Các cơ sở đoàn trong năm qua cũng phát huy hiệu quả công tác phối hợp với công an địa phương duy trì và xây dựng nhiều mô hình hay, giải pháp sáng tạo trong thực hiện phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, tiếng keng an ninh, Câu lạc bộ

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã và đang đồng hành với lực lượng công an, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới bằng nhiều hình thức, nội dung hoạt động phong phú.



Lâm Đồng, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ.

(CLB) Lý luận trẻ, các nhóm đấu tranh, phản biện với các thế lực thù địch trên mạng xã hội... Thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân đội, Hội Cựu chiến binh triển khai hiệu quả mô hình liên kết 4 lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên tại cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy, địa bàn dân cư.

Song song đó, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với Công an, Sở Tư pháp cũng được đánh giá là phát huy hiệu quả. Qua các hoạt động phối hợp, đã tuyên truyền, giáo dục cho hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020”, Chi thị số 09 về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều biện pháp, hình thức khác nhau để đoàn viên, thanh niên nắm được những mục tiêu, yêu cầu đã nêu ra. Qua đó, đã xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả 75 tủ sách pháp luật, chỉ đạo duy trì hoạt động 195 CLB “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, 195 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, thu hút trên 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh phối hợp mở 10 lớp tập huấn về công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho 2 bí thư, phó bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố, báo cáo viên, tuyên truyền viên các

đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích.

Đặc biệt, trong thời gian cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã chủ động, kịp thời hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức các hoạt động san sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch, đã trao 21.580 suất quà, tổ chức 19 bữa cơm miễn phí, phát 97 tấn gạo, 13.420 ly sữa, tặng hơn 100.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn, 18.790 chai nước sát khuẩn, 7.250 bánh xà phòng, thăm, tặng quà cho 1.000 công nhân, hỗ trợ 478 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến và nhiều nhu yếu phẩm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng vũ trang, y bác sỹ tham gia chống dịch với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện phối hợp với lực lượng công an, các y bác sĩ địa phương, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; qua đó, góp phần lan tỏa yêu thương, chung tay góp sức cùng với cộng đồng phòng ngừa và ngăn chặn dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để ổn định cuộc sống.

Tỉnh Đoàn cũng tổ chức chương trình Diễn đàn “Khát vọng trẻ dựng xây đất nước” và tuyên dương 90 gương cán bộ Đoàn - Hội, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2020. Diễn đàn là dịp giao lưu, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong hoạt động phong trào Đoàn - Hội;

trong xung kích tình nguyện cống hiến cho cộng đồng, xây dựng quê hương, trong phong trào lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo, học tập, rèn luyện... Tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Lâm Đồng sát son niềm tin theo Đảng” và tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Năm 2020, đã thành lập được 148 đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông các cấp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tình hình an toàn giao thông, thu hút trên 1.736 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, trong năm 2020, với hình thức tuyên truyền trực quan bằng Chipi đặt tại các giao lộ và Hội thi An toàn giao thông trực tuyến đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Cùng với những hoạt động trên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tốt với các ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị đoàn và Đoàn trực thuộc ra quân hưởng ứng truyền thông phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm cho đoàn viên, thanh niên; duy trì Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, giáo dục kỹ năng sống cho phạm nhân, truyền cảm hứng thi đua cải tạo tốt, khởi nghiệp, lập nghiệp, giáo dục gương khuyết tật nhưng mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực trong cộng đồng cho phạm nhân; chỉ đạo cơ sở duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ, đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống tội phạm, tuổi trẻ với pháp luật, phiên tòa giả định... tại cơ sở.

NGUYỄN THI

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Đam Rông sau 5 năm nhìn lại

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp đưa vào thử nghiệm nhiều cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Trong đó, đối với cây lúa, đã vận động nông hộ, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực, tự giác canh tác lúa đồng trà, đồng vụ và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, triển khai hàng chục mô hình trình diễn, mô hình khảo nghiệm giống bằng các giống lúa mới như: IR 64, MTL 250, OM 6162. Từ đó, giúp các hộ dân tiếp cận được với những giống lúa mới có năng suất cao, có sức kháng bệnh tốt. Nhờ vậy, năng suất lúa trên một đơn vị diện tích đã được nâng lên, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương và đã giải quyết triệt để được tình trạng thiếu đói vào những ngày giáp hạt.

Cùng với việc nâng cao năng suất cây lúa nước, những năm qua, huyện Đam Rông còn hỗ trợ các hộ dân chuyển đổi trên 800 ha điều già cỗi, năng suất thấp sang trồng cà phê hạt cao sản và cây ăn trái. Đặc biệt, thực hiện chương trình tái canh cà phê, huyện đã hỗ trợ các hộ dân thực hiện trồng tái canh và ghép cải tạo được gần 2.000 ha cà phê già cỗi để thay thế các giống mới có năng suất cao như: TR 4, TR 6, TR 8. Qua ghép cải tạo đã có nhiều nông hộ đạt năng suất 5 tấn cà phê nhân/ha, cao hơn gấp 2 lần so với năng suất bình quân của huyện.

Song song với chuyển đổi giống cây trồng, huyện còn quan tâm chỉ đạo, phân bổ nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia súc, gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo thống kê của ngành chức năng huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có trên 5.500 con bò, trong đó có 20% đã được lai tạo giống chất lượng cao. Để có được kết quả này, những năm gần đây thông qua các chương trình, dự

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện, đến nay Đam Rông đã từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng nâng cao giá trị sản xuất.

án hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện Đam Rông đã hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi hàng chục con bò giống lai Sind, Red Angus, BBB, trong đó chủ yếu là bò đực giống. Ông Trần Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đam Rông, cho biết: “Đơn vị đã lồng ghép các giải pháp để thực hiện có hiệu quả đề án cải tạo đàn bò. Trong đó, đã chú trọng xây dựng các mô hình bò cái nền lai Sind, xây dựng mô hình bò đực để phối giống cải tạo tầm vóc, rồi trực tiếp hỗ trợ phối giống nhân tạo và hỗ trợ mở rộng diện tích đồng cỏ chăn nuôi. Sau 4 năm thực hiện đề án thì đến nay tổng đàn bò của huyện đã phát triển lên trên 5.500 con, trong đó có 20% đã được lai tạo”.

Bằng những cách làm mới, sáng tạo, đến nay ngành nông nghiệp huyện Đam Rông đã có những bước tiến vượt bậc. Hiện, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao và đang được các địa phương triển khai nhân rộng. Trong đó, tiêu biểu có các mô hình như: Mô hình trồng rau, quả công nghệ tại Phi Liêng, Đạ K'Nàng, Đạ Rsal; mô hình nuôi cá nước lạnh tại Rô Men, Liêng Srônh, Đạ Tông; mô hình chanh không hạt ở xã Liêng Srônh; mô hình VAC, nuôi bò, heo rừng, hươu sao ở xã Đạ Rsal; mô hình trồng dâu nuôi tằm ở Đạ K'Nàng, Đạ M'Rông, Liêng Srônh, Rô Men... Hiệu quả từ các mô hình trên mang lại đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt gần 1.200 tỷ đồng, trong đó riêng ngành trồng trọt đạt 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đam Rông đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Huyện ủy về “Sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững, từng bước ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện”; đồng thời, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với xu hướng của biến đổi khí hậu và trình độ canh tác của người dân.

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông, nói: “Sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trên địa bàn huyện đã tái canh, ghép cải tạo được gần 2.000 ha cà phê và đã tổ chức sản xuất lúa được đồng trà, đồng vụ. Đồng thời, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, các mô hình trồng cây ăn trái xen canh cà phê tiếp tục được phát triển, mở rộng. Qua đó, đã khẳng định cho thấy chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một hướng đi đúng đắn”.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đam Rông đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Huyện ủy về “Sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững, từng bước ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện”; đồng thời, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với xu hướng của biến đổi khí hậu và trình độ canh tác của người dân. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập trên đơn vị canh tác, cũng như khuyến khích phát triển kinh tế mô hình hợp tác xã, từng bước hình thành liên kết chuỗi giá trị

trong sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp với chế biến, tiêu thụ và quảng bá phát triển thương hiệu nông sản Đam Rông.

Ông Nguyễn Văn Chính cho biết thêm: “Trong thời gian đến địa phương tiếp tục mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết số 12 của Huyện ủy và thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục tham mưu phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã”.

Qua 5 năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở huyện Đam Rông bước đầu đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo định hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân. Hiện nay, công tác chuyển giao khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đang được huyện Đam Rông thực hiện một cách triệt để. Qua đó, từng bước khai thác những tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

LÊ TUẤN

11 đơn vị, nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đưa ra một danh sách gồm 11 đơn vị, nhà máy, cơ sở sản xuất đang hoạt động thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Lâm Đồng.

Trong danh sách này có 2 khu công nghiệp gồm Khu Công nghiệp Lộc Sơn và Khu Công nghiệp Phú Hội. Trong 2 khu công nghiệp thì Khu Công nghiệp Lộc Sơn đã có các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; còn Khu Công nghiệp Phú Hội chưa có. Cả 2 nhà máy xử lý chất thải rắn trong tỉnh tại thành phố Bảo Lộc của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly và tại thành phố Đà Lạt của Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh đều nằm trong danh sách này.

7 đơn vị nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường còn lại gồm: Tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng tại Bảo Lâm; Nhà máy Bia Saigon Lâm Đồng tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn; Nhà máy sản xuất rượu vang Đà Lạt Beco tại Phường 11, Đà Lạt và Phân xưởng sản xuất rượu vang Phát Chi tại Đà Lạt - 2 cơ sở này đều của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng; Nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm may mặc bằng vải của Công ty Cổ phần Scavi tại Lâm Đồng; Nhà máy xe tơ II - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Dầu tằm tơ Việt Nam; Nhà máy Giấy Tân Phát của Công ty Tân Phát tại Khu Công nghiệp Phú Hội.

VIẾT TRỌNG

Phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các chợ

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy tại 2 chợ Di Linh và Bảo Lâm dịp cuối năm, phát hiện nhiều vi phạm.

Qua kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của Chợ Di Linh và Chợ Bảo Lâm vào ngày 11/1, Đoàn kiểm tra phát hiện cả hai chợ đều vi phạm

lỗi phổ biến như: Các tiêu chuẩn khi sắp xếp, bố trí hàng hóa còn lấn chiếm lối thoát nạn, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, dẫn đến tăng khả năng gây ra cháy lan, cháy lớn khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, tại Chợ Bảo Lâm, Đoàn kiểm tra còn phát hiện thêm các lỗi: Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy; không kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ; thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Với các lỗi trên, ngoài xử phạt hành chính, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Quản lý 2 chợ nêu trên nghiêm túc khắc phục, sửa chữa để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cận kề.

C. PHONG

SỔ TAY

Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng vừa gửi đến Sở Khoa học - Công nghệ Lâm Đồng đề đề xuất những vấn đề cấp thiết về môi trường cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh trong thời gian đến.

Với các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường đã đề xuất các nội dung cần nghiên cứu như tổ chức, thẩm định, đánh giá và phổ biến công nghệ xử lý môi trường đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Tỉnh cũng cần nghiên cứu phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện

Nhiều nhiệm vụ cấp thiết về môi trường

việc dân nhân sinh thái đối với các sản phẩm thân thiện.

Với các nhiệm vụ liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, ngành đề xuất điều tra đánh giá tổng quát hiện trạng nguồn gen động vật hoang dã, đề xuất cơ chế, giải pháp bảo tồn hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng cần triển khai các nghiên cứu sâu hơn về tác hại và tính chất xâm lấn của các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn, trong đó tập trung nghiên cứu và triển khai mô hình thực tế loại trừ một số loài thực vật ngoại lai đang xâm lấn mạnh trên quy mô rộng hiện nay trên địa bàn tỉnh như cây Mai dương chẳng hạn.

Với nhiệm vụ liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, ngành đề xuất nghiên cứu thử nghiệm phân vùng chức năng theo các hệ sinh thái phục vụ quy hoạch phát triển; xây dựng quy hoạch các khu vực được ưu tiên, khu vực hạn

chế hoặc cấm phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, nhằm giảm xung đột giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội.

Ngành cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế xanh bền vững, giảm thiểu - hạn chế lượng phát thải chất ô nhiễm ra môi trường; nghiên cứu đề xuất sử dụng các nguồn năng lượng mới theo tiêu chí xanh và sạch; đánh giá tiềm năng, khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời tại Lâm Đồng.

Tỉnh cũng cần đánh giá việc ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các lĩnh vực thông qua công tác quản lý kỹ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ mới; ứng dụng công nghệ tự động hóa trong hoạt động kinh doanh sản xuất và vận tải của tỉnh hiện nay và trong thời gian đến.

VIẾT TRỌNG

Đà Lạt cải tạo 2 nút giao thông thường ùn tắc vào giờ cao điểm

Hai nút giao thông thường xuyên ùn tắc xe cộ vào giờ cao điểm là Ngã tư Phan Chu Trinh (Phường 9) và Ngã tư Trần Phú - Hoàng Văn Thụ (Phường 4) sẽ được mở rộng, nâng cấp với tổng vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng.

Chiều 12/1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt đầu khởi công xây dựng nút giao Phan Chu Trinh (là điểm giao giữa đường Phan Chu Trinh - Nguyễn Đình Chiểu - Quang Trung - Trần Quý Cáp) và cải tạo nút giao Trần Phú - Hoàng Văn Thụ (là điểm giao giữa đường Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - Ba Tháng Hai).

Theo đó, nút giao Phan Chu Trinh có giá trị xây lắp trên 9,2 tỷ

đồng, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Khi được nâng cấp, mặt đường có quy mô mở rộng từ 8 m đến 16 m; thảm bê tông nhựa nóng dày 7 cm; mỗi bên vỉa hè lát gạch rộng 2 m; đường kính đảo giao thông 3 m. Để thực hiện việc thi công mở rộng nút giao thông này, UBND tỉnh đã tiến hành giải tỏa Chợ Phan Chu Trinh, đưa về khu vực chợ tạm tại đường Nguyễn Du.

Tại đoạn đường Quang Trung - Phan Chu Trinh - Nguyễn Đình Chiểu, Sở Giao thông Vận tải vẫn giữ nguyên hiện trạng, tiến hành bù vênh và thảm thêm 1 lớp bê tông nhựa, với thời gian thi công trong 6 tháng.

Công trình cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ

được chủ đầu tư thi công trong vòng 4 tháng, có giá trị xây lắp trên 7,3 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục mở rộng đường về phía Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng, hoàn thành vỉa hè khu vực Trần Lê - Hoàng Văn Thụ và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng...

Với việc cải tạo 2 nút giao thông trọng điểm tại TP Đà Lạt nêu trên, Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, cải tạo cảnh quan đô thị các khu vực, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và phát triển kinh tế của TP Đà Lạt trong thời gian tới.

G.PHONG

Đức Trọng ra quân Năm An toàn giao thông 2021

Ngày 12/1, Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2021.

Năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019 về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, số vụ, số người chết vẫn còn ở mức cao, số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vẫn còn gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặng nề và trở thành nỗi lo thường trực của mỗi người khi tham gia giao thông.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, năm

2021 tiếp tục là năm an toàn giao thông; đồng thời, Đức Trọng cũng phấn đấu giảm ít nhất từ 5-10% trở lên trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương.

Để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2021, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn

giao thông; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; chú trọng tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân...

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức của huyện đã diễu hành trên các tuyến đường của huyện, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn toàn giao thông của người dân.

NHẬT MINH

Tiếp 271 vụ/545 lượt khiếu kiện, tố cáo

Năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 271 vụ/545 lượt khiếu kiện, tố cáo, với 1.856 lượt người tham gia, giảm 39 vụ, tăng 172 lượt người so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, liên quan đến đất đai 175 vụ. Có 26 đoàn đông người đã đến Văn phòng tiếp dân của UBND tỉnh để đưa đơn; 34 lượt người/10 vụ đi Hà Nội đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương khiếu kiện.

Các ngành chức năng đã đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 6 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép; 5 vụ xây dựng cơ sở thờ tự, dựng tượng trái phép; đấu tranh, làm rõ 2 vụ liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan; 4 vụ tán phát, bắt quả tang 1 vụ/1 đối tượng phát tài liệu pháp luân công; giải quyết 7 vụ việc khiếu kiện kéo dài và 3 vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh, trật tự.

Tiến hành gọi hỏi tác động, răn đe 25 đối tượng có các hành vi lợi dụng hoạt động khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự tại các trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh và UBND cấp huyện; vận động, cưỡng chế hơn 16 lượt người (trong đó có 10 lượt người khiếu kiện chây ỳ tại Hà Nội) kéo lên trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh và Trung ương khiếu kiện về địa phương.

N.THI

Bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 91,6 vụ/năm

Năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng đã cải cách tư pháp, đổi mới hoạt động, triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm và 14 nhóm giải pháp của Tòa án Nhân dân Tối cao nhằm nâng cao hiệu quả công tác xét xử.

Cụ thể, trong năm, Tòa án Nhân dân huyện đã thụ lý 1.582 vụ, tăng 63 vụ so với cùng kỳ năm 2019, bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 91,6 vụ/năm. Trong đó, án hình sự, thụ lý 230 vụ, đã giải quyết 225 vụ, chiếm tỷ lệ 97,8%; án dân sự đã thụ lý 1.349 vụ, đã giải quyết 1.057 vụ, bằng 78,4%; án hành chính 3 vụ, đã giải quyết 1 vụ. Các vụ án còn lại đang bổ sung hồ sơ để tiếp tục giải quyết.

Công tác thi hành án hình sự và giải

quyết đơn tư pháp, Tòa án Nhân dân huyện đã theo dõi và ra quyết định thi hành án đối với 218 bị cáo bị kết án. Việc ra các quyết định thi hành án hình sự và các quyết định hoãn thi hành án được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận đơn thư được thực hiện nghiêm, công tác tiếp dân thực hiện theo đúng quy định. Năm 2020 đã thụ lý giải quyết 9 đơn khiếu nại, tố cáo, các đơn đều được giải quyết kịp thời, không để bức xúc, kéo dài.

Qua đánh giá, trong năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng đã tập trung xét xử các loại án, đảm bảo thời hạn xử lý, chú trọng đến việc áp dụng các quy định của pháp luật, đảm bảo

tính khả thi của bản án, quyết định được ban hành. Nhờ đó, chất lượng giải quyết các loại án được nâng lên, hòa giải án dân sự trong hôn nhân, gia đình, đối thoại trong án hành chính được thực hiện tốt.

Năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, thực hiện tốt công tác kiểm tra, tăng cường kỷ luật công vụ để phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Tập trung giải quyết án tồn thụ lý và những vụ án nổi cộm, phức tạp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

N.MINH

ĐÀ LẠT:

Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường

Đà Lạt cho biết đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường trên địa bàn.

Trong năm 2020, thành phố đã cho kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; rà soát, phân loại các đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định; phát hành thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 35 cá nhân, cơ sở sản

xuất trên địa bàn.

Thành phố cũng tiến hành lấy 160 mẫu nước, không khí, nước mặt, nước ngầm và đất để phân tích chất lượng môi trường.

Trong năm 2020, Đà Lạt đã xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp về khai thác nước và khoáng sản với tổng số tiền phạt 29 triệu đồng.

Hiện, thành phố đang triển khai mô hình tái chế chất thải tại Phường 3 và đang chủ động làm việc với các doanh nghiệp để kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn.

VIỆT TRỌNG

Bảo Lộc: Hơn 75.880 lượt khách du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng

Theo UBND TP Bảo Lộc, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng số lượng khách du lịch đến Bảo Lộc tham quan, nghỉ dưỡng vẫn tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong năm 2020, Bảo Lộc đã đón 75.885 lượt khách du lịch, tăng 126% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 75.145 lượt khách nội địa và 740 lượt khách

quốc tế, khách lưu trú bình quân đạt 1,44 ngày/người.

Bảo Lộc hiện có 127 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó, 1 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao, 18 khách sạn 1 sao, còn lại là nhà nghỉ du lịch. Bên cạnh đó, Bảo Lộc còn có 5 công ty lữ hành nội địa và 1 công ty lữ hành quốc tế đang hoạt động.

TRIỆU KA

ĐAM RÔNG: Chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế



Các lớp dạy nghề dệt thổ cẩm không những giúp hội viên có thêm việc làm tăng thu nhập, mà còn góp phần giữ gìn nghề truyền thống của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuỳn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đam Rông cho biết: 2020 là năm khó khăn, song phong trào hoạt động của Hội Phụ nữ ở huyện nghèo vẫn được triển khai hiệu quả, nhất là việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, năm 2020, Đam Rông có trên 1.600 hộ nghèo; trong đó, trên 1.000 hộ hội viên phụ nữ làm chủ hộ. Đa phần các hộ đều nằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững có hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã thực hiện các chương trình hỗ trợ 102 hộ phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, Hội LHPN huyện Đam Rông đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện giúp hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Trong năm, Hội LHPN các xã phối

hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho vay được gần 21 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ do Hội quản lý lên hơn 117 tỷ đồng/2.791 hộ vay. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện triển khai cho vay thí điểm mô hình tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn với số tiền là 700 triệu đồng. Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai thực hiện việc cho vay ở 8/8 xã với số tiền trên 80 tỷ đồng/578 hộ vay.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng thường xuyên phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện và các đoàn thể mở các lớp chuyên giao khoa học kỹ thuật cho hội viên và Nhân dân tại các xã. Ngoài các lớp chuyên giao kỹ thuật sản xuất, tại 2 xã Đạ Long và Đạ Rsal còn có các lớp dệt thổ cẩm thu hút nhiều hội viên tham gia. Giải pháp này không chỉ giúp hội viên có thêm việc làm tăng thu nhập mà còn góp phần giữ gìn nghề truyền thống của địa phương.

NGỌC NGÀ